



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
ที่ ๓๓๑/๒๕๖๕
เรื่อง ให้นำพนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๑๐” กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในเรื่องดังกล่าว และนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จึงขอส่งพนักงานส่วนตำบล รายนายธนภุต วงศ์กัลยา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว

โดยเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๑๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ค่าลงทะเบียนอบรม ๑๔,๔๐๐ บาท โดยให้เบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายพบ คล้ายคลึง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

ที่ ๓๓๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน”

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย มาพันธึปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประเด็นการปฏิบัติงานสำคัญ ที่ท้องถิ่นจะต้องเผชิญ เช่น ประเด็นการบริหารราชการท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติงานอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย ปลอดภัยจากการตรวจสอบ และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวนท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) จัดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินนทบุรีฯ อำเภอสาทร จังหวัดชลบุรี

ดังนั้น ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีคำสั่งให้นางสาวพรสิรินทร์ บุญพา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน” ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินนทบุรีฯ อำเภอสาทร จังหวัดชลบุรี โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ตามที่จ่ายจริง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด โดยให้เดินทางไปโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น พอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน กธ ๒๓๔๙ ตรัง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชู คล้ายคลึง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

ที่ ๓๔๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง การให้พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความเสี่ยงการถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการดำเนินกิจการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การเบิกจ่ายงานการส่งเสริมกีฬาหรือการแข่งขันกีฬา การจ้างเหมาบริการ การจัดฝึกอบรม ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ จึงมอบหมายให้ นางส่องศรี พรประสาท ผู้อำนวยการกองการศึกษาเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความเสี่ยงการถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบของมหาวิทยาลัยบูรพา ในรุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชูป คล้ายคลึง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก